

สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๒๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สพ.) ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการตรวจสอบสารโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม และสารกันบูดปนเปื้อนในน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามที่ปรากฏตามสื่อประเภทต่าง ๆ จากศูนย์ตรวจสอบฉลาดซื้อ โดยโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เก็บตัวอย่างน้ำปลาร้าปลูกสำเร็จ จำนวน ๑๕ ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบสารโลหะหนักเช่น สารตะกั่ว แคดเมียม และสารกันบูด ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แต่มี ๑ ตัวอย่าง มีสารกันบูดเกือบเต็มค่ามาตรฐาน และ ๒ ตัวอย่าง จะมีสารกันบูดค่อนข้างสูง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบสารโลหะหนักจะอ้างอิงตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสัตว์ทะเล โดยต้องมีสารแคดเมียมไม่เกิน ๒ มิลลิกรัมต่อ ๑ กิโลกรัม และสารตะกั่ว ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อ ๑ กิโลกรัม ทั้งนี้ สารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว แคดเมียม ส่วนใหญ่จะตกค้างในธรรมชาติ และตามพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งยังเป็นค่ามาตรฐานและยังปลอดภัยอยู่ในส่วนการควบคุมปริมาณผงชูรส ในอาหารนั้น ภาครัฐยังไม่หลักเกณฑ์ที่แน่นอน แต่ให้เทียบเคียงกับการบริโภคโซเดียมที่ปริมาณไม่เกิน ๒๐๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปรุงสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิท และเป็นอาหารที่ควบคุมฉลาก โดยสถานที่ผลิตจะต้องขออนุญาต กระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (GMP) และการออกฉลากต้องขออนุญาตเลขขออนุญาตเลขสารบบ รวมทั้งต้องดำเนินการตามประกาศว่าด้วยสารปนเปื้อน และประกาศว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

สำหรับการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) ที่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จนั้น จะอยู่ในการดูแลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค อีกทั้ง มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำปลาร้า มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๓๔๖/๒๕๕๗ เพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าที่คุ้มครองผู้บริโภค โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) จำนวน ๖ ราย

เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีกำหนดค่ามาตรฐานของโลหะหนักต่าง ๆ สารวัตถุกันเสีย รวมทั้ง การเติมผงชูรสในกระบวนการผลิตที่น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการบริโภคสินค้า นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบสารโลหะหนัก และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ในน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องของส่วนประกอบอาหารบนฉลากว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลากหรือไม่

๒. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการในเชิงรุก รวมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคได้รู้ว่า น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จยี่ห้อใดมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ขอให้บริษัทผู้ประกอบการดูแลมาตรฐานวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาคุณภาพน้ำปลาร้า ปรุงสำเร็จให้ได้มาตรฐานด้วย

๔. ขอให้บริษัท แซ่บ ไมค์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลการส่งตัวอย่างไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการภายนอก รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้บริษัท น่องพร ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบโลหะหนัก และสารเจือปน ที่ได้ส่งตรวจทุก ๔ เดือน ย้อนหลังประมาณ ๑ ปี ให้กับคณะอนุกรรมการด้วย ทั้งนี้ หลังจากคณะอนุกรรมการ ได้รับข้อมูลแล้วจะนำไปพิจารณาและจะนำข้อมูลของบริษัทเผยแพร่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไป

ที่ประชุมได้มีมติประชุมคณะอนุกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และกำหนด นัดประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ส่วนกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไปนั้น จะได้แจ้ง ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายคมสันต์ สุวรรณ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้สรุปผลการประชุม